
 

 

  รายงานการประชุม 
คณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน 

  ครั้งที่ 9/2567 
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖7 

  ณ ห้องประชุม TWP - 602 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet 

            

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 
1. รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์                                    ที่ปรึกษา                                                                               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
2. นางวราภรณ์  สีหนาท             ประธาน 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
3. นางสาวอัมพา  สุวรรณศรี                                                                                 กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
4. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หรือผู้แทน          กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์  เทวกุล ณ อยุธยา แทน) 
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ หรือผู้แทน         กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติพงษ์  คำเคนทรงพานุช แทน) 
6. หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล            กรรมการ 

(นางสาวภรไพรินทร์  ฉายารักษ์ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา) 
7. นางสาวพัชราพรรณ ระมั่ง                                                                                 กรรมการ           

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี                                                         
8. นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์                                                  กรรมการและเลขานุการ 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 
9. นางสาวปารวี  รัตนคาม               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  สำนักงานอธิการบดี 

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุมด้วยระบบประชุมทางไกล                     
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์                  กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจี  พงศธรวิบูลย์ 
11. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร         กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์นันทสารี  สุขโต แทน) 
12. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง         กรรมการ 

(อาจารย์อรอุมา  ขำวิจิตร์ แทน) 
13. อาจารย์วรรณอาภา  ประไพพรเลิศ             

หัวหน้าภาวิชาสังคมเมือง วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 
14. นางสาวพิไลวรรณ พุ่มขจร             กรรมการ 

 นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
15.  นางสาวปริษา  มาชื่น              กรรมการ 

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 
16. นางสาวอัญชุลี มั่งเจียม                  กรรมการ 

นักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
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17. นายตรัสนัยย์ กันจรรยา                           กรรมการ          
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ      

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
      1. นายสิทธินนท์  ไชยหงส์ 
          นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 
      2. นายณัฐพงศ์  นุชนารถ 
          นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมด้วยระบบประชุมทางไกล 
 1. นางสาวกันยารัตน์  เทพสำราญ 
     นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
      2. นายสิริชัย  สุวรรณ ี
 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
      3. นายกฤษณะ  เทศแจ่ม  
     นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
      4. นางสาวพิมพ์ชญา  เทพพิทักษ์ 
 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
 5. นางสาวนราทิพย์  โชติทรัพย์ทวี 
     นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
      6. นางสาวพัชรินทร์  จำนงสุข 
     นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี 
      7. นางสาวลลิตา  สกุลหงส์ 
 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี 
      8. นางสาวคนึงนุช  พรมประดิษฐ์ 
     นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี 

9. นางสาวสุพรรณี  วงค์ภักดี 
      บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี  

รายนามกรรมการไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ 

      1. นางสาววราภรณ์  จนัทร์ขจร                                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  สำนักงานอธิการบดี      

 

เริ่มประชุม       เวลา  10.0๐ น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องเพื่อทราบ    

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

    - ไม่มี –  
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วาระท่ี 1.2 เรื่องเลขานุการแจ้งให้ทราบ 

วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน 

                                               ฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการดำเนินงาน ตามมติคณะกรรมการส่งเสริม
วิชาการและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

การประชุม
ครั้งที่ 

เรื่อง มติคณะกรรมการส่งเสริมฯ ผลการดำเนินการ 

8/2567 

วันที่ 19 
กันยายน 
2567 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง 

3.2 รายงานความก้าวหน้าการ
ด ำ เนิ น ก ารจั ด ท ำบ ท เรี ย น
ออนไลน์ NMU MOOC 

 

1. รับทราบ ความคืบหน้าการจัดทำบทเรียนออนไลน์ 
NMU MOOC และให้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ดำเนินการ 

2. ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำแพลตฟอร์มการ
เผยแพร่การสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย อธิการบดีใน
ฐานะที่ปรึกษาได้มอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยา
บาล และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ส่งรายชื่อ
กรรมการเพ่ือจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสื่อ
การสอนออนไลน์ให้ฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี เพ่ือ
จัดทำคำสั่งต่อไป 

 

 

 

 

ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการ
เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะ 
กรรมการเรียบร้อยแล้ว 

ร ะ เบี ย บ ว า ร ะที่  4  เรื่ อ ง
พิจารณา 

วาระที่ 4.1 เรื่อง รายงานการ
ลงทะเบียนเรียนและการชำระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2567 

 

รับทราบ และมอบหมาย ดังนี้ 

1. ให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี 
ส่งข้อมูลการลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 
และส่วนงานทราบ 

2. เห็นชอบให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ยกเลิกผล
การลงทะเบียนเรียนและดำเนินการพ้นสภาพนักศึกษา
ของนักศึกษาที่ไม่เข้าเรียนและขาดการติดต่อ 1 ราย  

3. ให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี นำเสนอ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา เพ่ือติดตาม
นักศึกษาที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อไป 

 

ฝ่ า ย ท ะ เบี ย น แ ล ะ
ประมวลผลดำเนิ นการ
เรียบร้อยแล้ว 

วาระท่ี 4.2 เรื่อง การบันทึกผล
การเรียนสัญลักษณ์ P  

รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
สำนักงานอธิการบดีดำเนินการดังนี้  

1. ให้ทำหนังสือแจ้งข้อมูลการติดสัญลักษณ์ P ให้ส่วน
งานทราบ 

2. เสนอเรื่ อ งเข้ าที่ ป ระชุ มคณ ะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัยให้ทุกส่วนงานทราบ และให้ส่วนงานรายงาน
ถึงสาเหตุการติดสัญลักษณ์ P 

ฝ่ า ย ท ะ เบี ย น แ ล ะ
ประมวลผล ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 
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การประชุม
ครั้งที่ 

เรื่อง มติคณะกรรมการส่งเสริมฯ ผลการดำเนินการ 

วาระที่  4.3  เรื่อง เชิญชวน
ทดลองการใช้งานแอพลิเคชั่น 
NMU Registration System 

รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา และอาจารย์ทราบ และให้
อาจารย์ที่สอนรายวิชาในกลุ่มการศึกษาทั่วไป ทดลองเข้า
ใช้แอพลิเคชั่น NMU Registration System เพ่ือลงนาม
ถอนรายวิชาให้นักศึกษาต่อไป 

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม        รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการ
เรียนการสอนครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 ส่งให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้า 
เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม         รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2567 เม่ือวันที่ 19 กันยายน 2567 โดยไม่มีข้อแก้ไข        
 
 วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสาย

สนับสนุน ประจำปี งบประมาณ 2567 และแผนดำเนินการจัดโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2568 

สรุปเรื่อง   ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่  
11/2568 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 อธิการบดีในฐานะที่ปรึกษาฯ มีนโยบายให้ทำแผนการจัด
โครงการอบรมพัฒนา อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ในด้านการจัดการศึกษา โดยแบ่งการ
อบรมเป็น 3 ระยะ ดังนี้  

 
หัวข้อการอบรม ผู้รับผิดชอบ 

1. Basic Knowledge มหาวิทยาลัย 
2. Advance Knowledge มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
3. Specific Knowledge คณะ/ส่วนงาน 
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ฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดีได้จัดทำแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ประจำปีงบบประมาณ 2568 และเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

หัวข้อการอบรม ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

Basic Knowledge 
1. แนะนำหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัย  
2. บทบาท หน้าที่ของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา 
3. แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง อว. 
4. แนวทางที่ เกี่ ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนการสอน และบทบาทหน้ าที่ ของอาจารย์  
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
5. ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนพันธกิจของอาจารย์ 
 - ระบบ REG 
 - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น 
 - สนับสนุนการทำวิจัย 
6. การจัดทำบทเรียนออนไลน ์
7. การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
 - ประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 - การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
8. การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Thailand PSF/ 
NMU-PSF 

ธ.ค. 67 
 

อาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัย 
โดยฝ่ายวิชาการ 

บุคลากรสายสนับสนุน 
1. การเตรียมเอกสารการขอตำแหน่งทางวิชาการ 
2. การจัดทำวาระการประชุม 
 - ขั้นตอนการจัดทำวาระการประชุม 
 - แบบฟอร์มการนำเสนอวาระการประชุม 
 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3. การจัดทำหลักสูตร 
 - ขั้นตอนการจัดทำเอกสาร 
 - ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
4. การบริการวิชาการ 
 - ขั้นตอนการจัดทำการบริการวิชาการ 
 - กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ส.ค. – ก.ย. 
68 
 

สายสนับสนุน 
ฝ่ายวิชาการ/ 
ฝ่ายการศึกษา 

มหาวิทยาลัย 
โดยฝ่ายวิชาการ 

Advance Knowledge 
๑. การเตรียมความพร้อมในการจัดทำ SAR และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา             
เพื่อรับการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา 
2. บทเรียนออนไลน์ NMU MOOC 
3. การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ 

 
พ.ย. 67 

 
ก.พ.-ม.ีค. 67 
ก.พ.-ม.ีค. 67 

 
อาจารย์ ที่ ผ่ าน
การอบรม Basic 
Knowledge  

 
มหาวิทยาลัย 

โดยฝ่ายวิชาการ 

Specific Knowledge 
แต่ละหลักสูตรเป็นผู้กำหนด 

 อาจารย์ที่ผ่าน
การอบรม Basic 
Knowledge 

คณะ/ส่วนงาน 

 

การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะดังนี้ 
โครงการอบรม ที่คณะ/วิทยาลัย รวมถึงหลักสูตรดำเนินการจัดโครงการ ประเภท Specific 

Knowledge ให้จัดรวบรวมเป็นฐานข้อมูล และส่งให้มหาวิทยาลัยรับทราบ 
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มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คณะ/วิทยาลัย เสนอแผนการดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ประเภท Specific Knowledge ในปีงบประมาณ 
2568 ให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการฯ ครั้งที่ 10/2567              
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2568 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  

   วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานการจัดสรรสิทธิ์การใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR 

สรุปเรื่อง   1. ตามที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ดำเนินการเช่าสิทธิ์การใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR จำนวน 1,000 สิทธิ์ นั้น 

   2. คณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 
8/2567 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 ฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ได้รายงานผลการ
จัดสรรสิทธิ์การใช้ปรอกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ว่ามีสิทธิ์
คงเหลือ จำนวน 176 สิทธิ์  

   3. ฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพ่ือขอสิทธิ์การใช้โปรแกรม
พัฒนาภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR และมีสิทธิ์คงเหลือ จำนวน 82 สิทธิ์ แบ่งตาม
กลุ่มต่าง ๆ ดังนี้  

   - อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร คงเหลือ จำนวน 10 สิทธิ์ 
   - นักเรียนระดับมัธยมปลาย ในสังกัดกรุงเทพมหานคร คงเหลือ จำนวน 72 สิทธิ์    

 

การพิจารณา   ที่ประชุมได้พิจารณา และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1. เนื่องจากจำนวนสิทธิ์การขอใช้โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR                    

กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมปลาย ในสังกัดกรุงเทพมหานคร คงเหลือจำนวนมาก ดังนั้น สิทธิ์ที่เหลือ
ให้จัดสรรให้กับกลุ่มบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจ และให้ประชาสัมพันธ์ให้บุลากรที่มีบุตร
หลานให้สมัครใช้สิทธิ์   

   2. กรณีของอาจารย์ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย                     
และไม่สมัครสอบ TEC-W และไม่ใช้โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR 
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาไม่ผ่อนผันเกณฑ์ภาษาอังกฤษดังกล่าว                      

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คณะ/วิทยาลัย และฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี                         
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่สนใจ และบุคลากรที่มีบุตรหลานให้สมัครเข้าใช้โปรแกรม
ภาษาอังกฤษ Speexx ต่อไป 
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     วาระที่ 3.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการจดัทำบทเรียนออนไลน ์NMU MOOC 

สรุปเรื่อง    ด้วยฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำสื่อการเรียนการ
สอนออนไลน์ และเผยแพร่ในระบบ NMU MOOC  ของมหาวิทยาลัย โดยมีส่วนงานยื่นความ
ประสงค์ในการจัดทำบทเรียนออนไลน์ จำนวน 14 เรื่อง ได้ดำเนินการเผยแพร่ลงระบบ NMU 
MOOC เรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 9 เรื่อง ดังนี้ 

ชื่อรายวิชา/ชื่อเรื่อง 

ขั้นตอนการดำเนินการของมหาวิทยาลัย 
อยู่ระหว่าง

ติดตามความ
คืบหน้า 

อยู่ระหว่าง
เรียงลำดับ
การนำเสนอ 

อยู่ระหว่าง
ถ่ายวิดีโอ
นำเสนอ 

อยู่ระหว่าง
ออกแบบ

การนำเสนอ 

อยู่ระหว่าง
เรียงลำดับ

ข้อมูลรายวิชา 

อยู่ระหวา่งเสนอที่
ประชมุให้ความ

เห็นชอบ 

เผยแพร่ลง
ระบบ NMU 

MOOC 
1.หัวข้อเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยเวช
ศาสตร์ เขตเมือง 
   เรื่อง การส่งเวรโดยใช้ เทคนิคการสื่อสารแบบ 
ISBAR (คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์) 
ผู้รับผิดชอบ 
อาจารย์จุฬาภรณ์ ยาพรม 
อาจารย์ภัทราภรณ์ ศรีพรมมา 
อาจารย์ศิราพร ปิ่นวิหค 

       

2. การส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในเขตเมือง 
    (คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์) 
ผู้รับผิดชอบ 
อาจารย์จินตนา เกษมศิริ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา 
อาจารย์วราภรณ์ แก้วอินท์ 

       

3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศศิริ ยศธร 

       

4. ระบบโครงสร้างสาธารณสุขของไทยและระบบ
โครงสร้างการบริการ สุขภาพของโรงพยาบาล (คณะ
แพทยศาสตร์วชิระพยาบาล) 
ผู้รับผิดชอบ 
นางจิตโสมนัส สุพร ฝ่ายเภสัชกรรม 

       

5. เทคนิคการเลือกและทำเครื่องสำอางธรรมชาติใน
รูปแบบเซรั่ม  
      (คณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาล) 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์ เทวกุล ณ อยุธยา 
อาจารย์สุรชัย งามรัตนไพบูลย์ 

       

6. การเตรียมความพร้อมฝึกปฏิบัติการพยาบาล
อนามัยชุมชน 
      (คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์) 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลยา ตูพานิช 
อาจารย์จิรานุช งามยิ่งยศ 

       

7. ความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติงาน 
(คณะวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง) 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษธร ชมดี 
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ชื่อรายวิชา/ชื่อเรื่อง 

ขั้นตอนการดำเนินการของมหาวิทยาลัย 
อยู่ระหว่าง

ติดตามความ
คืบหน้า 

อยู่ระหว่าง
เรียงลำดับ
การนำเสนอ 

อยู่ระหว่าง
ถ่ายวิดีโอ
นำเสนอ 

อยู่ระหว่าง
ออกแบบ

การนำเสนอ 

อยู่ระหว่าง
เรียงลำดับ

ข้อมูลรายวิชา 

อยู่ระหวา่งเสนอที่
ประชมุให้ความ

เห็นชอบ 

เผยแพร่ลง
ระบบ NMU 

MOOC 
8. รายวิชาของคณะวิทยาลัยพัฒนามหานคร 
ผู้รับผิดชอบ 
อาจารย์กฤติน ดิ่งแก้ว 

       

9. รายวิชาของคณะวิทยาลัยพัฒนามหานคร 
ผู้รับผิดชอบ 
อาจารย์วรัญญู เสนาสุ 

       

การพิจารณา  ที่ประชุมได้พิจารณา และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 อาจารย์ที่สนใจจะทำบทเรียนออนไลน์ NMU MOOC ที่สามารถดำเนินการจัดทำคลิป
วิดีโอ ตัดต่อได้เอง หรือให้นักโสตทัศนูปกรณ์ของส่วนงานจัดทำให้ สามารถดำเนินการจัดทำ
บทเรียนออนไลน์ได้เลย โดยไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการจัดทำคลิปวิดีโอให้ โดยขอให้ส่วน
งานแจ้งให้อาจารย์ทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 3.3 เรื่อง รายงานความคืบหน้าหลักสูตรครบรอบการปรับปรุง ในปีการศึกษา 2567 
และปีการศึกษา 2568 

สรุปเรื่อง   1. ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 
7/2566 วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่ประชุมทุกส่วนงานรายงานความคืบหน้าหลักสูตร
ครบรอบการปรับปรุง และนำเสนอเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการฯ 
ทุกครั้งจนกว่าสิ้นสุดกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร    

   2. หลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี ในปีการศึกษา 2568 จำนวน 1 หลักสูตร      
และปีการศึกษา 2569 จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 

 

        
 
 

 
 
   3. หลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี ในปีการศึกษา 2569 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
 
 
 
  
 
 
 

หลักสูตร ปีการศึกษาที ่
ครบวงรอบ 5 ป ี

ปีการศึกษา 
ที่ใช้หลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

2567 2568 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

2568 2569 

หลักสูตร ปีการศึกษาที ่
ครบวงรอบ 5 ป ี

ปีการศึกษา 
ที่ใช้หลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 

2569 2570 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 

2569 2570 
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    เพ่ือให้การดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรครบวงรอบการปรับปรุง 5 ปี เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบกับการกู้ กยศ. ของนักศึกษาซึ่งสามารถให้
ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายนของทุกปี  

การพิจารณา   1. นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ ธนันท์  เลขานุการฯ ได้ รายงานว่า หลักสูตร                         
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)                
จะเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2567 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจี พงศธรวิบูลย์ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์                
ได้รายงานว่า หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) อยู่ระหว่างการ
จัดทำ CLO ของรายวิชา กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมิน ซึ่งคาดว่าจะประชาพิจารณ์
หลักสูตรในเดือนมกราคม 2567 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 

                        วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบการออกแบบห้องสตูดิโอจัดทำบทเรียนออนไลนเ์ต็มรูปแบบ 
สรุปเรื่อง    1. ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน   ในการประชุม ครั้งที่ 

7/2567 เมื่อวันที่  21 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ได้มีมติเห็นชอบ มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ 
สำนักงานอธิการบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ชมดี ออกแบบห้อง TWP-718 ที่จะใช้เป็น 
ห้องสตูดิโอในการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอพร้อมสำรวจอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการดำเนินการจัดทำ
ดังกล่าว  
 2. ฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษธร ชมดี ได้ร่วมกันออกแบบห้องสตูดิโอ
เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
     - Live Streaming (การไลฟ์สด)  
     - Recording (การบันทึก/วิดีโอ/ภาพ/เสียง)  
     - Photo Studio (การถ่ายภาพนิ่ง)  

 
การพิจารณา   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. อธิการบดี ในฐานะที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า ห้อง TWP - 718 ไม่สามารถจัดทำห้อง

สตูดิโอแบบเต็มรูปแบบได้ เนื่องจากห้องมีขนาดเล็ก เพดานเตี้ย ไม่สามารถจัดไฟบนเพดานได้                            
จึงให้จัดทำห้องสตูดิโอแบบเต็มรูปแบบที่อาคารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีพ้ืนที่มากกว่า                      
ซึ่งการออกแบบห้องสตูดิโอ ให้ปรับเป็น 2 ห้อง ความสูงของเพดาน 3 – 3.5 เมตร และให้เป็น
ห้องท่ีสามารถทำกิจกรรมได้หลากหลาย นักศึกษา และบุคลากรสามารถมาใช้ประโยชน์ได้    

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจี พงศธรวิบูลย์  ได้แจ้งว่า ในระหว่างที่จัดทำห้องสตูดิโอที่               
อาคารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สามารถมาใช้ห้องตัดต่อวิดีโอที่คณะพยาบาลศาสตร์                    
เกื้อการุณย์ได ้ 

มติที่ประชุม  1. เห็นชอบให้จัดทำห้องสตูดิโอสำหรับการจัดทำบทเรียนออนไลน์และปรับรูปแบบห้อง
สตูดิโอฯ เป็นห้องเอนกประสงค์ Multi purpose เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์
ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น เป็นห้องซ้อมดนตรี โดยให้จัดทำห้องสตูดิโอฯ ณ อาคารสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย  

     2. ให้สำรวจห้องที่ใช้ถ่ายวิดิโอที่คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ที่มีอยู่เดิม และ              
ใหป้รับปรุงเพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น 
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วาระท่ี 4.2 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงระบบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
สรุปเรื่อง   ด้วยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือที่  ทปอ.67/ว0783 ลงวันที่                    

1 พฤศจิกายน 2567 เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแนะแนวทางการปรับปรุงระบบการรับ
สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยในการใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในเชิงนโยบายต่อไป  

การพิจารณา       ที่ประชุมพิจารณา และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
  หากคณะ/วิทยาลัย มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการรับสมัครนักศึกษา ให้ส่งความเห็น

ให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยพิจารณา  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 วาระที่ 4.3 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งตั้ง
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ พ.ศ. 2567 

สรุปเรื่อง  1. ในปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปิดดำเนินการหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท รวมจำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่  
            (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง  
           (๒) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  
           (๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  
           (๔) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการมหานคร
อย่างยั่งยืน  
 นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรระดับริญญาโทที่เตรียมการจะเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2568 
อีกจำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ 
           (๑) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์  
           (๒) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
 2. ในการจัดทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทจะต้องมีขั้นตอนการ
ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                 
พ.ศ. 2566 ที่กำหนดให้คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือทำหน้าที่ให้คำปรึกษา
ในการทำวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา ซึ่งคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  
 ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนการในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรระดับ
ปริญญาโททุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานเดียวกัน จึงเห็นสมควรกำหนดคุณสมบัติ 
และจำนวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไว้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติของส่วนงานต่อไป 
 3. คณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 
7/2567 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567 ได้พิจารณาการกำหนดคุณสมบัติ และจำนวนของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลักและร่วมที่เหมาะสมแล้ว มีมติให้หลักสูตร
ปริญญาโทที่เปิดดำเนินการของมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก 
จำนวน ไม่เกิน ๑ คน และให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ร่วม จำนวนไม่เกิน ๑ คน 
 มหาวิทยาลั ย ได้ จั ดท ำ (ร่าง) ป ระกาศ ประกาศมหาวิทยาลั ยนวมินทราธิ ราช                         
เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ พ.ศ. 2567                
เสนอที่ประชุมพิจารณา  
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การพิจารณา    1. เนื่องจากท่ีผ่านมาพบว่า หลักสูตรที่มีอาจารย์จากสถาบันร่วมผลิต มีการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม จำนวนมากถึง 4 – 5 คน ต่อนักศึกษา 1 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่มี 
ระเบียบ หรือแนวทางการแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรชัดเจน                
จึงทำให้ยากต่อการสื่อสารกับอาจารย์จากสถาบันร่วมผลิต จึงเป็นที่มาในการจัดทำแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวขึ้นมา  

   2. นางวราภรณ์  สีหนาท ประธานกรรมการ ได้แจ้งว่า การจัดการสอนในบางรายวิชา          
มีอาจารย์ผู้สอนที่ เป็นบุคลภายนอกเป็นจำนวนมาก มีค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าตอบแทน                
และอาจารย์ต้องการขอตำแหน่ งทางวิชาการ จึ งขอให้คณะแจ้ งให้อาจารย์ทราบว่า                    
การขอตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์จะต้องมีชั่วโมงสอนจำนวน 3 หน่วยกิต ถึงจะสามารถ               
ขอตำแหน่งได้   

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ พ.ศ. 2567 และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 
เสนออธิการบดีลงนามประกาศดังกล่าวต่อไป 

 วาระท่ี 4.4 เรื่อง แนวทางข้ันตอนการจัดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป 
สรุปเรื่อง  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้เสนอขั้นตอนการ

ดำเนินการจัดสอบของนักศึกษาเพ่ือใช้แนวทางปฏิบัติร่วมกัน เนื่องจากการดำเนินการจัดสอบ
กลางภาคของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ที่ผ่านมา พบปัญหาการบริหารจัดการสอบ
ล่าช้าซึ่งส่งผลต่อความไม่พึงพอใจของนักศึกษา 
 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดตารางเรียนและ
ตารางสอนฯ ได้ดำเนินการ จัดประชุมหารือแนวทางการจัดสอบร่วมกับ สำนักงานคณบดี                 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ และสำนักงานบริหารจัดการอาคาร และได้จัดทำ
ขั้นตอนการจัดสอบเพ่ือป้องกันปัญหาความผิดพลาดในการดำเนินการ และได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางข้ันตอนการจัดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป 

การพิจารณา  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ให้ทุกคณะ/วิทยาลัย นำแนวทางขั้นตอนการจัดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่ฝ่ายทะเบียน

และประมวลผล ได้จัดทำขึ้น นำไปปฏิบัติ และให้ทบทวนกระบวนการจัดสอบของตนเอง 

มติที่ประชุม มอบหมายให้ทุกคณะ/วิทยาลัย ทบทวนกระบวนการดำเนินการจัดสอบให้กับนักศึกษา 
นอกเหนือจากรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายงานกระบวนการดำเนินการจัดสอบให้ที่ประชุม
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการฯ ครั้งที่ 10/2567 ในวันที่ 25 
ธันวาคม 2567 

วาระที่ 4.5 เรื่อง การพัฒนาข้อมูล ทะเบียนนักศึกษา (สืบเนื่องจากแนวทางของแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจำปี 2568) 

สรุปเรื่อง  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 8/2567 
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 ได้รายงานปัญหาด้านกลยุทธ์ พบว่า การใช้ข้อมูลหลักสูตร/นักศึกษา
ให้เกิดประโยชน์ ไม่ได้ถูกนำมาใช้วิเคราะห์อย่างจริงจัง ขาดการเชื่อมโยงข้อมูล พร้อมทั้งได้เสนอ
แนวทางให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลทะเบียนนักศึกษากลางให้
ทุกส่วนงานใช้งานร่วมกันและอัพเดทข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 
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 ซึ่งปัจจุบันฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ได้ใช้ระบบสารสนเทศบริการเพ่ือการศึกษา 
https://reg.nmu.ac.th/registrar/home.asp เป็ นศูนย์กลางฐานข้อมูลทางการศึกษาที่
เชื่อมโยงการใช้งานระหว่างร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ นักศึกษา อาจารย์ ประธานหลักสูตร 
หัวหน้าภาควิชา ตลอดจนผู้บริหารสามารถดูข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันระดับผู้บริหาร
แต่ละส่วนงานสามารถเข้าดูสถิติได้ ดังนี้ 
 1. สถิตินักศึกษา ได้แก่ สถิตินักศึกษาปัจจุบัน สถิตินักศึกษารับเข้า สถิติสำเร็จการศึกษา 
 2. สถิติการลงทะเบียน ได้แก่ สถิติจำนวนนักศึกษามา - ไม่มาลงทะเบียน 
 3. สถิติการสอน ได้แก่ ภาระการสอน รายวิชาที่ยังไม่ส่งผลการศึกษา 
 4. สถิติผลการศึกษา ได้แก่ สรุปเกรด คะแนนตามภาคการศึกษา เกรดตามหมวดรายวิชา 
 5. ผลประเมิน ได้แก่ ผลประเมินผู้สอน ผลประเมินรายวิชา ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 
 6. อ่ืน ๆ เช่น ข้อมูลนักศึกษา วิชาที่เปิดสอน ตารางเรียน/สอบ นศ. ตารางสอนอาจารย์ 
 ทั้งนี้ในส่วนของข้อมูลการเปิดสมัครฯ แต่ละปีการศึกษา ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล                 
ได้ดำเนินการรายงานผลการสมัครให้ผู้บริหารส่วนงานและหลักสูตร/สาขาวิชา รับทราบผลการ
สมัครทุกวันของช่วงที่มีการเปิดรับ ผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ และ Looker Studio 

การพิจารณา  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. ข้อมูลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รายงานในแนวทางของแผนบริหาร                

ความเสี่ยง ประจำปี 2568 นั้น พบว่า มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่น ข้อมูลระบบการจัดการข้อมูล
ทะเบียนนักศึกษา ข้อมูลทุนวิจัย จำนวนบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ข้อมูลทรัพยากร
บุคคล และข้อมูลระบบสารสนเทศ เป็นต้น จึงให้ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
รายงานข้อมูลความเสี่ยงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

  2. นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์ เลขานุการ ได้ขอหารือ เรื่อง ภาระงานสอนของ
อาจารย์ ในระบบ REG เนื่องจากเอกสารชั่วโมงสอนที่อาจารย์ได้เสนอมาเพ่ือขอพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการนั้น มีชั่วโมงสอนเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบ REG แล้ว 
ไม่ปรากฏชื่ออาจารย์เป็นผู้สอนในรายวิชาที่อาจารย์ยื่นเอกสารมา  

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ทุกคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลชื่ออาจารย์
ผู้สอนให้ถูกต้อง ให้เป็นไปตามที่สอนจริง ถ้าข้อมูลอาจารย์ในระบบ REG มีความถูกต้อง                   
ต่อไปมหาวิทยาลัยสามารถนำข้อมูลชั่วโมงสอนของอาจารย์ในระบบ REG ใช้เป็นหลักฐานภาระ
งานสอนได้   

มติที่ประชุม 1. มอบหมายให้ฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี รายงานข้อมูลความเสี่ยงตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจำปี 2568 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 12/2567 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2567  

    2. การบันทึกข้อมูลชื่อผู้สอนในรายวิชาต่างๆ บนระบบ REG ให้ทุกคณะ/วิทยาลัย 
ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล และให้แก้ไขชื่ออาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง เพื่อเป็นประโยชน์
สำหรับอาจารย์ในการใช้เป็นเอกสารหลักฐานภาระงานสอนในการเสนอขอตำแหน่งทาง
วิชาการต่อไป 
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 วาระที่ 4.6 ขอความเห็นชอบการปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 

สรุปเรื่อง  มหาวิทยาลัยขอเสนอการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 ในประเด็น ดังต่อนี้ 

 
ข้อความเดิมในข้อบังคับ ข้อความเสนอขอปรับใหม่ หมายเหตุ 

หมวด ๕ การวัดผลการศึกษา 
ข้อ 17 การวัดผลการศึกษา 
    .................................................... 
     17.2สัญลักษณ์ของการประเมินผลการศึกษา 
     ................................................... 
     (๒) สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีค่าระดับคะแนน 
ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจแสดงได้ด้วย
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความหมาย ดังนี ้
สัญลักษณ์      ความหมาย 
    I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
   P การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress) 
   S พอใจ (Satisfactory) 
   ST     ผลการประเมินเป็นที่พอใจสำหรับ     
            รายวิชาที่เทียบโอน (Satisfactory,   
            Transferred credit) 
   U ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
   W ถอนรายวิชา (Withdrawal) 
   X ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report) 
    
 

หมวด ๕ การวัดผลการศึกษา 
ข้อ 17 การวัดผลการศึกษา 
    .................................................... 
     17.2สัญลักษณ์ของการประเมินผลการศึกษา 
     ................................................... 
     (๒) สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีค่าระดับคะแนน 
ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจแสดงไดด้้วยสญัลกัษณ์ตา่ง 
ๆ ซึ่งมีความหมาย ดังนี ้
สัญลักษณ์      ความหมาย 
    I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
   P การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress) 
   S พอใจ (Satisfactory) 
   ST     ผลการประเมินเป็นที่พอใจสำหรับ     
            รายวิชาที่เทียบโอน (Satisfactory,   
            Transferred credit) 
   U ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
   W ถอนรายวิชา (Withdrawal) 
   X ยังไม่ได้รับผลการประเมิน  
            (No report) 
   EXE    ได้รับการยกเว้นการเรียน      
            (Exemption) 

 

 ข้อ 18 การให้สัญลักษณ์ 
     18.1 .......................................................... 
          18.8 การให้สัญลักษณ์ EXE จะกระทำได้ กรณี
ยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด โดยได้รับหน่วยกิตของ
รายวิชานั้น 

เพิ่ ม เติ ม  ข้ อ  1 8 .8
เพื่อให้สอดคล้อง กับการ
ก ำห น ด สั ญ ลั ก ษ ณ์  
เพิ่มเติม 

หมวด 11  การให้ปริญญาเกียรตินิยม และ 
               เหรียญรางวัล 
ข้อ 28 การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
     28.1 ......................................................... 
     .................................................................... 
     28.4 ไม่เคยเทียบโอนผลการเรียน หรือเทียบ
โอนผลการเรียนรู้ หรือยกเว้นในรายวิชาใด ๆ ใน
หลักสูตร 

หมวด 11  การให้ปริญญาเกียรตินิยม และ 
               เหรียญรางวัล 
ข้อ 28 การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
     28.1 ......................................................... 
     .................................................................... 
     28.4 มีรายวิชาที่ได้รับการยกเว้น หรือโอนหน่วยกิต 
หรือเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา รวมไม่เกิน 20 
หน่วยกิต  
 

กรณีการโอนหน่วยกิต 
ของนักศึกษาที่เคยเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ที่ลาออกหรือพ้นสภาพ
นักศึกษาเนื่องจากผลการ 
ศึกษา จะได้สัญลักษณ์  
ST (ไม่นำมาคิดคะแนน
เฉลี่ย) ยกเว้นเทียบโอน
โดยประสบการณ์  ที่ ได้
สัญลักษณ์ตามวิธีเทียบ
โอน 
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การพิจารณา  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1.14.22 
  1. กรณีที่นักศึกษาได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ และการโอนหน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถได้รับเกียรตินิยมได้ ถ้าหน่วยกิตรวมกันไม่เกิน 20 หน่วยกิต  
  2. รายวิชาภาษาอังกฤษที่ได้รับการยกเว้นการเรียน นักศึกษาจะได้สัญลักษณ์ EXE                 

จะไม่นำมาคิดค่าระดับคะแนน   

มติที่ประชุม เห็นชอบ การแก้ไขข้อบังคับบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 
และให้นำเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 

 วาระท่ี 5.1 การเปิดรายวิชาเลือกเสรี 

สรุปเรื่อง  นางสาวพัชราพรรณ  ระมั่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี               
ได้ขอหารือ เรื่อง การเปิดรายวิชาเลือกเสรี เนื่องจากนักศึกษาท่ีได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ มีช่วงตารางเรียนที่ว่าง แต่รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2567 
มีจำนวนน้อย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปิดรายวิชาเลือกเสรี   

การพิจารณา  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะดังนี้  
  เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่  2                     

ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 นี้ จึงขอให้หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
พิจารณาขยายจำนวนรับนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ 

มติที่ประชุม มอบหมายให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี รายงานข้อมูลรายวิชาที่เปิด
สอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2567 ให้แต่ละหลักสูตรพิจารณาขยายจำนวนการ
รับนักศึกษา และให้ออกประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบต่อไป 

 วาระท่ี 5.2 แนวทางการดำเนินการกรณีนักศึกษาค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

สรุปเรื่อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติพงษ์   คำเคนทรงพานุช  หัวหน้าภาควิชาการศึกษาทั่ วไป                     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ขอหารือที่ประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณี
นักศึกษาค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาจะมีสิทธิ์เข้าสอบหรือไม่ และจะมีการ
ดำเนินการอย่างไร 

การพิจารณา  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. นักศึกษาที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 

อนุโลมให้นักศึกษาสามารถเข้าสอบได้ แต่ไม่ออกเกรดให้นักศึกษาจนกว่าจะชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษา ส่วนภาคการศึกษาถัดไป หากยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้คณะ/วิทยาลัย 
ดำเนินการออกประกาศแจ้งนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ และมอบหมายให้ฝ่ายทะเบียนและ
ประเมินผล ดำเนินการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการผ่อนผันค่าธรรมเนียม
การศึกษาต่อไป  

      2. มอบหมายให้คณะ/วิทยาลัย ทำหนังสือแจ้งกำหนดวันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็น
ทางการ โดยแจ้งผ่านอีเมล์ของนักศึกษา และแจ้งทางจดหมายลงทะเบียน โดยกำหนดวันชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ชัดเจน หากพ้นกำหนดแล้ว นักศึกษายังไม่ชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษา ให้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ   

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ   
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 วาระท่ี 5.3 เรื่อง การจัดสอบภาษาอังกฤษ TEC-W ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

สรุปเรื่อง  นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์ เลขานุการ ได้ขอหารือที่ประชุม เรื่อง การจัดสอบ
ภาษาอังกฤษ TEC-W ให้กับนักศึกษา สืบเนื่องจากอธิการบดีได้มีนโยบายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1        
ทุกคนเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ TEC-W  

การพิจารณา  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  เห็นควรให้กำหนดให้การสอบภาษาอังกฤษ TEC-W เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการ

เรียนบังคับให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าสอบ  

มติที่ประชุม  1. กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้าทดสอบ TEC-W ก่อนสอบปลายภาค
การศึกษาที่ 2 โดยการบังคับสอบทุกคนให้เริ่มใช้กับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2567 
เป็นต้นไป 

     2. มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ทำหนังสือแจ้งกำหนดวันสอบ TEC-W 
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้คณะ/วิทยาลัย ทราบ เพื่อดำเนินการแจ้งนักศึกษาต่อไป 

 

ประธานคณะกรรมการฯ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2567  เวลา 10.00 น. 

          เลิกประชุม เวลา 11.44 น. 
 
 
                                นางสาวปารวี  รัตนคาม   นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์    
                                ผู้จดรายงานการประชุม                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


